

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 24/9, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo, kế hoạch: tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐ/TH ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cấp nhật kiến thức xây dựng Đảng và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2018; báo cáo về việc ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm; quyết định thi điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình gắn với vị trí việc làm.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, kế hoạch đồng thời đóng góp một số ý kiến, tập trung vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của

tỉnh 9 tháng đầu năm, nguyên nhân của hạn chế và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 9 tháng đầu năm, mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, tiếp tục là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực đồng bằng sông Hồng. Một số chỉ tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp so với kế hoạch đạt cao hơn, nhất là kim ngạch xuất nhập khẩu đạt cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đạt được kết quả, kế hoạch đề ra, bảo đảm tuân thủ sự chỉ đạo của trung ương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Mặc dù GRDP tăng 11,35% nhưng so với 6 tháng đầu năm giá trị gia tăng có dấu hiệu chững lại, nhất là ở giá trị sản xuất công nghiệp. Trong chỉ đạo, điều hành, mặc dù tỉnh có nhiều chủ trương, giải pháp,

cơ chế, chính sách nhưng việc triển khai thực hiện ở cấp huyện và cơ sở có những việc chưa nghiêm túc, điển hình như bệnh lùn sọc đen trên lúa, công tác xây dựng nông thôn mới, nợ đọng xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, công tác hỗ trợ người có công...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo năm và đặc biệt so sánh với kết quả của 6 tháng đầu năm để thấy thực trạng, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra những giải pháp đúng, trúng và khả thi với mục tiêu tất cả những gì đặt ra từ đầu năm đều phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp, để nghị bổ sung những giải pháp để chỉ đạo quyết liệt phòng, trừ dịch bệnh cuối vụ để vụ lúa mùa giành được năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất; đồng thời, quan tâm chỉ đạo sản xuất vụ đông. Tiếp tục đẩy mạnh quá trình tích tụ đất đai, nhân rộng mô hình, tăng cường liên kết sản xuất, đặc biệt chú ý áp dụng công nghệ mới, nhất là sử dụng các loại vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Trong xây dựng nông thôn mới, các xã cần phải có mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng. Đối với lĩnh vực công

không chủ quan với tình hình, biến động của thế giới, để cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là cấp cơ sở. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với các báo cáo, kế hoạch nêu trên và thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác tổ chức, cán bộ. Tại kỳ họp ngày 24/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị: 1. Điều động, phân công đồng chí Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiến Hải đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 2. Điều động, phân công đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 3. Điều động đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Trường Chính trị tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trường Chính trị tỉnh. 4. Điều động đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

THU THỦY

TRIỂN KHAI CUỘC KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Thời gian tiến hành kiểm tra đối với các địa phương, đơn vị hoàn thành trước ngày 20/10/2018; báo cáo, kết luận vào kỳ họp tháng 11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 01. Qua kiểm tra, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm và vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng các cấp, các ngành trong việc thực hiện Nghị quyết để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa kịp thời khuyết điểm, hạn chế; đồng thời, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những chủ trương, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số nội dung vào dự thảo kế hoạch, chương trình kiểm tra. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất thời điểm kiểm tra bắt đầu từ thời gian Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được ban hành. Ngay sau hội nghị này, Đoàn kiểm tra tham mưu cho Tỉnh ủy hoàn thiện đề cương báo cáo, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy lấy đó làm căn cứ để địa phương, đơn vị triển khai. Để cuộc kiểm tra đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, đơn vị căn cứ đề cương báo cáo của Đoàn kiểm tra chủ động tự kiểm tra, xây dựng báo cáo gửi về Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 20/10/2018. Đoàn kiểm tra hoàn thiện đề cương và các biểu mẫu; tiến hành kiểm tra xác suất theo kế hoạch đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị. Đối với cấp huyện và các ngành cũng đồng thời triển khai kế hoạch và tiến hành kiểm tra, xây dựng báo cáo gửi về tỉnh trong thời gian Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng nên các cấp ủy, tổ chức đảng và các ngành, đơn vị liên quan cần khẩn trương, nghiêm túc triển khai kế hoạch kiểm tra, bảo đảm thời gian, chương trình theo đúng kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Một số cấp ủy, tổ chức đảng thời gian tới sẽ có sự thay đổi về nhân sự, nhất là nhân sự chủ chốt theo kế hoạch điều động, luân chuyển cần bộ của tỉnh. Tuy nhiên, không vì thế mà chậm trễ, không hoàn thành, hoàn thành không tốt kế hoạch kiểm tra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Đoàn kiểm tra hoàn thiện tất cả các văn bản liên quan theo quy định và các điều kiện phục vụ cuộc kiểm tra. Quá trình triển khai có vướng mắc phát sinh, các đơn vị trực tiếp phản ánh về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy để xem xét giải quyết.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

* Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng hai xã Châu Thành và Tân Hòa (Vũ Thư). Cùng đi có các đồng chí: Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, học tập, rèn luyện; công tác chuẩn bị, tổ chức cho các cháu vui đón tết Trung thu của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Sau khi tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương dự hội trại của các thôn trong xã, bảo đảm cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Đồng chí chúc các cháu đón tết Trung thu vui vẻ, luôn chăm ngoan, học giỏi, cố gắng làm nhiều việc tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội.

* Tại huyện Quỳnh Phụ, các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn đến thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng hai xã Quỳnh Xá và Quỳnh Trang.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và các đồng chí trong đoàn đã nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức tết Trung thu của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể. Sau khi dự hội trại, giao lưu văn nghệ, thăm hỏi sức khỏe, việc học tập, rèn luyện của các cháu thiếu niên, nhi đồng, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và các đồng chí trong đoàn chúc các cháu thiếu niên, nhi đồng đón tết Trung thu vui vẻ, luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các nhà trường, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, lành mạnh; bước sang năm học mới luôn chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các nhà trường, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, chăm sóc và giáo dục trẻ em, lành mạnh; bước sang năm học mới luôn chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các nhà trường, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, chăm sóc và giáo dục trẻ em, lành mạnh; bước sang năm học mới luôn chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các nhà trường, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, chăm sóc và giáo dục trẻ em, lành mạnh; bước sang năm học mới luôn chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội.

giúp trẻ em phát triển toàn diện, trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội.

* Tại huyện Đông Hưng, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng hai xã Hợp Tiến và Phong Châu.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự hội trại trung thu, ân cần thăm hỏi sức khỏe, việc học tập, rèn luyện của các cháu thiếu niên, nhi đồng cũng như công tác chuẩn bị, tổ chức cho các cháu vui đón tết Trung thu của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đồng chí chúc các cháu thiếu niên, nhi đồng đón tết Trung thu vui vẻ, an toàn, lành mạnh; bước sang năm học mới luôn chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các nhà trường, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cháu phát triển toàn diện, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

* Tại huyện Kiến Xương, các đồng chí: Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự hội trại trung thu và tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng hai xã Bình Nguyên và Quốc Tuấn.

Vui tết Trung thu với các cháu thiếu niên, nhi đồng hai xã Bình Nguyên và Quốc Tuấn, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao tặng những phần quà, ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe của các cháu thiếu nhi và công tác chuẩn bị tết Trung thu tại các địa phương. Đồng chí chúc các cháu đón tết Trung thu vui vẻ, cố gắng rèn luyện, học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, nhà trường và xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến dự hội trại, tặng quà và vui tết Trung thu với các cháu thiếu niên, nhi đồng xã Hòa Bình (Vũ Thư).

* Tại huyện Tiến Hải, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng xã Tây An và thị trấn Tiến Hải.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ân cần, thăm hỏi tình hình học tập của các cháu thiếu niên, nhi đồng, công tác chuẩn bị, tổ chức vui tết Trung thu cho các cháu của địa phương. Đồng chí chúc các cháu chăm ngoan,

học giỏi, tích cực rèn luyện và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

* Tại huyện Hưng Hà, các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng hai xã Thái Phương và Văn Lang.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí chúc các cháu thiếu niên, nhi đồng luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội, đón tết Trung thu vui khỏe, an toàn. Các đồng chí cũng mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục dành nhiều sự quan tâm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo môi trường thuận lợi để các em phát triển toàn diện.

* Tại huyện Thái Thụy, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng hai xã Thụy Văn và Thụy Sơn. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và chúc các cháu thiếu niên, nhi đồng chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, bố mẹ, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Kiến Xương Tiếp tục ra quân giải tỏa vỉa hè, lòng đường

Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương vừa tổ chức ra quân thực hiện quyết liệt các biện pháp giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn.

Trong một ngày, các lực lượng chức năng của huyện gồm: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Đài

TTTH huyện và lực lượng công an viên của xã đã đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp

lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, họp chợ... Kết quả, ngay trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục biển quảng cáo, yêu cầu người dân tháo dỡ hàng chục mái che cũng như nhiều vật dụng, bày bán hàng hóa trên vỉa hè, dưới lòng đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Đây là việc làm thường xuyên của huyện Kiến Xương nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành của người dân trong việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Ảnh chụp sáng ngày 20/9/2018.

QUỐC CƯỜNG

